

## ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ข้าวในปานามา



ปานามาเป็นประเทศที่หันไปทางทะเลแคริบเบียน เลือกว่าจะบริโภคข้าว (เมล็ดพืชที่ชาวอาณานิคมสเปนนำเข้ามาที่อเมริกา) แทนข้าวโพดซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่มีต้นกำเนิดในเม็กซิโก ที่ซึ่งจำหน่ายและบริโภคตามประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ จนถึงคอสตาริกา .

Mr. Jose Avila นั่งอยู่ในร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆ ในปานามา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “fonda” มองดูเมล็ดข้าวที่พนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟบนจานของเขา จานที่เสิร์ฟพร้อมกล้วยหวานหั่นชิ้นและไก่ตุ๋น แล้วขอข้าวเพิ่ม เขากล่าวว่าข้าวช่วยให้เขารู้สึกอิ่มใจขณะทำงานเป็นคนขับแท็กซี่

ในปานามา การบริโภคข้าวต่อหัวอยู่ที่ 73.4 กก. ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนที่สูงที่สุดในภูมิภาค โดยเฉลี่ยทุกครัวเรือนในปานามาใช้เงินประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อข้าวทุกเดือน

แหล่งการผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในปานามาตั้งอยู่ที่จังหวัด Chiriqui ในการผลิตข้าวหนึ่งเฮกตาร์ ผู้ผลิตในท้องถิ่นต้องลงทุน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ได้ผลผลิตรวม 10,300 กก. ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตปานามาใช้จ่ายเงินระหว่าง 24 ถึง 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อผลิตข้าว 100 กก.

ปานามากำลังประสบกับราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 60% ในช่วงวิกฤตการณ์การเกษตรที่แล้ว ต้นทุนปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตข้าวอยู่ที่ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ ณ วันนี้ ต้นทุนนี้ได้เพิ่มเป็นสองเท่าจนถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไกลฟอสเฟต (ใช้เพื่อควบคุมการเติบโต) ปัจจุบันมีจำหน่ายที่ราคา 11.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร ในขณะที่เมื่อสองเดือนที่แล้ว ข้อมูลนำเข้านี้มีต้นทุน 3.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร

สถานการณ์ราคานี้เป็นเรื่องยากเพราะปานามาเป็นผู้นำเข้าสู่สิทธิของปุ๋ยและยาฆ่าแมลง มากกว่า 60% ของการนำเข้าเหล่านี้มาจากรัสเซีย

สมาคมผู้ผลิตข้าวแห่งชาติปานามาได้ประกาศว่าสต็อกปุ๋ยและยาฆ่าแมลงแห่งชาติเพียงพอที่จะผลิตข้าวได้มากกว่า 50,000 เฮกตาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 60% ของการผลิตที่จำเป็น แต่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอีก 40% ของที่จำเป็น ข้าวเพื่อสนองความต้องการในประเทศ

Mr. Gabriel Arauz ประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวแห่งชาติของจังหวัด Chiriqui ประกาศว่าหลังจากที่ขายผลผลิตให้กับโรงสีและหลังจากจ่ายเงินสำหรับปัจจัยการผลิตแล้ว ผู้ผลิตข้าวจะได้รับรายได้เพียงเล็กน้อย และมีราคาแพงมากในการผลิตข้าวพื้นเมือง.

ผู้ผลิตข้าวในประเทศได้เจรจากับกระทรวงเกษตรเพื่อขายสินค้าของตนในราคา 33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทุกๆ 100 กิโลกรัม หากความสามารถในการทำกำไรของข้าวไม่เปลี่ยนแปลง การนำเข้าข้าวจะเป็นทางเลือกเดียวเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ การผลิตข้าวในประเทศฤดูกาล 2022 เริ่มในเดือนเมษายน และจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมปีนี้

---

**SOURCE:**

BLOOMBERG ONLINE

<https://www.bloomberglinea.com/2022/04/03/altos-costos-de-produccion-afectan-la-siembra-de-arroz-en-panama/>